

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๖๕  
วันเสาร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟคลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมการร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตามลำดับต่อการประชุมครั้งก่อน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. กำหนดหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ โดยการแต่งตั้งโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง และการดำเนินการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง ต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒. กำหนดให้องค์กรอัยการมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม และประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ และให้มีมาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทำการหรือดำรงตำแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม

๓. การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยรูปแบบในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องคำนึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วย ส่วนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้

๔. สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มีโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

๕. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทำมิได้ ทั้งนี้ เรื่องที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบททั่วไป หมวด ๒ หมวด ๓ และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมีการทำประชามติด้วย

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์  
วิทยากรเชี่ยวชาญ  
ผู้สรุปผลการประชุม

นายปรกรณ์ นิลประพันธ์  
เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง  
ผู้ตรวจทาน